

**BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **4818** /BNN-KH

Hà Nội, ngày **23** tháng 09 năm 2011

V/v: Góp ý “Đề án chiến lược phát triển kinh tế - xã hội TP. Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và đầu tư (Viện chiến lược phát triển)

Phúc đáp công văn số 6209/BKHDT-CLPT ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc “Xin ý kiến và mời họp thẩm định, đánh giá về Đề án chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đề án “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” được xây dựng trong một thời gian dài và đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan, Ban soạn thảo về cơ bản đã tiếp thu, chỉnh sửa các nội dung được góp ý trong Đề án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý với các nội dung trong dự thảo này.

2. Một số vấn đề Ban soạn thảo cần cân nhắc trước khi trình Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Tại phần thứ nhất: Bối cảnh bước vào thời kỳ chiến lược

Việc phân tích tiềm năng và hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội chưa nêu bật được các lợi thế và hiện trạng của Hà Nội, các đánh giá còn tương đối khái quát. Bên cạnh đó, phát triển kinh tế - xã hội còn có những đóng góp lớn từ phía các doanh nghiệp, do vậy trong phần Thực trạng phát triển, cần thể hiện rõ vị trí, vai trò của các doanh nghiệp trong bối cảnh trước khi bước vào thời kỳ thực hiện Chiến lược.

Đối với “Bối cảnh quốc tế và trong nước”: Đoạn “Châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động và đang hình thành nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng hơn. Cộng đồng ASEAN sẽ đi vào hoạt động...” đề nghị bỏ “Cộng đồng ASEAN sẽ đi vào hoạt động” (Trang 5).

- Tại phần thứ hai: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Trong phần mục tiêu, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực: Mặc dù định hướng phát triển nông nghiệp và nông thôn đã được đề cập tương đối cụ

thể, Đề án chưa đưa ra các mục tiêu (dài hạn, tổng quát và cụ thể) về nông nghiệp, nông thôn. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung đưa vào Đề án một số mục tiêu đã được xác định tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn như: Tốc độ tăng trưởng nông lâm thủy sản, thu nhập của dân cư nông thôn, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo tại Hà Nội... phù hợp với các định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn được xây dựng trong Đề án này.

- Tại phần thứ ba: Các giải pháp thực hiện chiến lược:

Đề án đã đưa ra 05 giải pháp chính gồm: (i) Nâng cao trình độ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền, (ii) Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội (iii) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, (iv) Tăng cường hợp tác, phối hợp với các cơ quan trung ương và các tỉnh/ thành phố và (v) tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, Đề án chưa nêu ra được các giải pháp mang tính đột phá, có tác động thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn (như các nội dung tại Thông báo ngày 13 tháng 4 năm 2010 của Thành ủy Hà Nội – Hội nghị lần thứ 19 – Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố (Khóa XIV)). Đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các giải pháp này.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư xem xét, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG  
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH



Trang Hiếu Dũng